

## ครูสภาชี้แจงกรณี กศจ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้

● นำเสนอเมื่อ 24 มี.ค. 2560

(Update 24 มี.ค.2560) ครูสภาชี้แจงกรณี ก.ค.ศ.  
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการครูสภา  
กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560  
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันว่า

ครูสภายังยึดหลักการเดิมที่ว่า ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูต้องอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาต  
ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
โดยครูสภาจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่ครูสภากำหนดและเป็นไปตามข้อ  
บังคับของครูสภา นั่นก็คือ ครูสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ผู้ที่จบหลักสูตรครู 5 ปี  
ที่ครูสภารับรองปริญญา ส่วนผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเรียนหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรอื่น  
ที่ครูสภาไม่ได้รับรองปริญญา ในทางปฏิบัติหน่วยงานผู้ขอเป็นผู้ขอใบอนุญาตจากครูสภา ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี  
ตามความต้องการจำเป็นของผู้ขอ โดยอาจจะออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต  
และมีเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในระยะเวลาที่ครูสภากำหนด

สำหรับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ  
เป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของครูสภา  
ส่วนกระบวนการคัดเลือกครูเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ขอ อาจมีความต้องการจำเป็นตามบริบทของหน่วยงาน  
แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบวิชาชีพครูของหน่วยงานดังกล่าวยังต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และตามข้อบังคับครูสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  
ครูสภาจึงจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพตามที่ครูสภากำหนดไว้

กระบวนการคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ครูตามความต้องการของผู้ใช้นั้น  
อาจจะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตครู แต่ถากระบวนการผลิตและการคัดเลือกครูมีคุณภาพ  
ก็จะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพด้วย  
ซึ่งครูสภาก็มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าวนี้ด้วย



ขอบคุณที่มาจาก [เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการครูสภา วันที่ 24 มีนาคม 2560](#)